



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/พ.๑๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยที่ผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแจ้งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่จะใช้ในการเดินทางเข้ามาทราบแนวปฏิบัติ เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักกัน (Local Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาดังกล่าว รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยที่ผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ ตามมติที่ประชุมฯ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักกัน (Local Quarantine) โดยกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งรายชื่อและกำหนดการเดินทางของคนไทยที่ผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำที่จะเดินทางเข้าประเทศ ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ ให้ทราบล่วงหน้า

๒. เมื่อคนไทยที่ผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำเดินทางมาถึง ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด แล้วนำตัวไปเข้ารับการกักกันเพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่กักกันของกรุงเทพมหานคร (Local Quarantine) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และรายงานผลการปฏิบัติให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วยทางเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moiglobalunit@gmail.com

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (ตท.)

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๙๐

ด่วนมาก

ที่ กต ๐๒๐๖.๑/ว ๓๘๑๒



ศปก.กต.

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๒๐๖.๑/ว ๓๕๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ

อนุสนธิหนังสือที่อ้างถึง นำส่งแนวปฏิบัติการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยให้แก่กลุ่มผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เข้าชายฝั่ง ๓ (๕) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ซึ่งได้แก้ไขข้อความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยวิธี Real-time Reverse Transcription PCR (RT-PCR) หรือตามที่เห็นสมควรกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ขอเรียนว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจษฎา กตเวทิน)

รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

คณะทำงานเพื่อเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๕๖

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๖๔

แนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทย
สำหรับคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ

ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ รายละเอียดดังนี้

๑. การอนุญาตการเข้ามาในราชอาณาจักรให้แก่กลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่จะพำนักที่และประสงค์จะขึ้นฝั่ง โดยถือเป็นการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามข้อ ๓ (๖) ของข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๑

๒. การขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ ๓ กรณี โดยขอให้ดำเนินการขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันก่อนลูกเรือเดินทางถึง ดังนี้

๒.๑ ตัวแทนบริษัทเดินเรือ/บริษัทต้นสังกัดของลูกเรือในประเทศไทยติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมแจ้งรายละเอียดของลูกเรือเพื่อขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทย จากนั้นตัวแทนบริษัทเดินเรือ/บริษัทต้นสังกัดของลูกเรือนำหนังสือรับรองดังกล่าวแสดงต่อ สตม. ณ ท่าเรือในวันที่ลูกเรือเดินทางถึง หรือ

๒.๒ ตัวแทนบริษัทเดินเรือ/บริษัทต้นสังกัดของลูกเรือในประเทศไทย ลงทะเบียนออนไลน์ให้ลูกเรือ โดยกรมการกงสุลจะส่งหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทยให้บริษัทผ่านระบบอัตโนมัติ จากนั้นตัวแทนบริษัทเดินเรือ/บริษัทต้นสังกัดของลูกเรือนำหนังสือรับรองดังกล่าวแสดงต่อ สตม. ณ ท่าเรือในวันที่ลูกเรือเดินทางถึง หรือ

๒.๓ ลูกเรือลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง โดยกรมการกงสุลจะส่งหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทยให้ลูกเรือผ่านระบบอัตโนมัติ โดยลูกเรือนำหนังสือรับรองดังกล่าวแสดงต่อ สตม. ณ ท่าเรือในวันที่ลูกเรือเดินทางถึง

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ <https://dcaregistration.mfa.go.th/> และโดยการลงทะเบียนทั้งสามวิธีข้างต้น ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกทำเรื่องที่จะเข้าจอดได้จากท่าเรือที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้ทั้งหมด ๑๗ ท่าเรือใน ๑๓ จังหวัด

๓. กระทรวงการต่างประเทศแจ้งรายชื่อลูกเรือที่จะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยให้ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สธ. มท. ตม. บก.ทท. คค. (กรมเจ้าท่า) (และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร กรณีที่เรือเข้าจอดท่าเรือกรุงเทพ) เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวจัดเตรียมมาตรการในการตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานที่กักกันของจังหวัด (local quarantine)

๔. ก่อนเรือเทียบท่าเจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจะขึ้นไปบนเรือเพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุขและให้ลูกเรือกรอกเอกสาร ต.๘

๕. เมื่อเรือจอดเทียบท่า ลูกเรือต้องยื่นหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทยและเอกสาร ต.๘ เพื่อทดแทนใบรับรองแพทย์ Fit to travel แก่เจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

๖. จากนั้นกระทรวงมหาดไทย (ร่วมกับกระทรวงคมนาคม) ส่งเข้า local quarantine เป็นเวลา ๑๔ วันที่จัดโดยจังหวัด

๗. กระทรวงมหาดไทยสรุปจำนวนและรายชื่อลูกเรือที่เข้า local quarantine ให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรวบรวมสถิติการเข้าเมืองทางน้ำและรายงานให้ ศบค. ทราบต่อไป

คณะทำงานเพื่อเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

